

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the West of England สหราชอาณาจักร UK ประเทศอังกฤษ

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี คณะฯ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
ค่านิยมที่ดีงามและจริยธรรมแก่นิสิตอย่างเข้มข้นตลอดมา เพื่อมุ่งสู่คุณภาพที่เป็นหนึ่ง เป็นที่ยอมรับของตลาด
ผู้ใช้แรงงานบัณฑิตโดยทั่วไป คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ ได้ตระหนักในความสำคัญของนิสิต ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ
ที่สำคัญยิ่งของคณะฯ ทางคณะฯ จึงต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับนิสิตเพื่อนำไปประกอบอาชีพมี
รายได้ที่ดีในการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ รวมถึงคุณลักษณะ
เฉพาะของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการตลาดผู้ใช้แรงงานบัณฑิต รวมถึงการยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจแก่นัก
นิสิตผู้รับบริการให้เรียนอย่างมีความสุข และมีความหวังในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบัญชีและ
การจัดการ ได้เล็งเห็นว่าการสอนในชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนานิสิตให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ ดังนั้น กระบวนการศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างประเทศในภาคปฏิบัติ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มี
ความสำคัญในการเปิดวิสัยทัศน์ให้แก่นิสิตและเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในอนาคต
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ อีกทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อัน
ใกล้ชิดของประชากรในประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อ
ความหมาย บริหาร และการดำเนินงานเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกันภายในภูมิภาค

ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียนในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้พรมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรม และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในยุคโลกาภิวัตน์โลกซึ่งไร้พรมแดนอันจะส่งให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา
ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จากความสำคัญดังกล่าว คณะฯ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the West of England สหราชอาณาจักร UK ประเทศอังกฤษ ขึ้นโดยคณะกรรมการบัญชีและการจัดการให้ทุนสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบเข้า) จากทุกสาขาวิชา โดยทำการสอบเพื่อคัดเลือกนิสิต จากทุกสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. วัตถุประสงค์โครงการฯ

2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the West of England สหราชอาณาจักร UK ประเทศอังกฤษ

2.2 เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงกิจกรรม บรรยากาศการเรียนการสอน และหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการข้ามวัฒนธรรมในต่างประเทศ

2.3 เพื่อให้เกิดกระบวนการความคิดในการเชื่อมโยงภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ

2.4 เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์และเกิดวิสัยทัศน์ในการบริหารในด้านต่างๆ

2.5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านความพร้อมจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับงานจากภาคธุรกิจในระดับสากล

3. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ

เริ่มต้นโครงการฯ ระหว่างวันที่ 16 - 27 กรกฎาคม 2561

ณ University of the West of England สหราชอาณาจักร UK ประเทศอังกฤษ

4. ค่าใช้จ่ายที่นิสิตต้องจ่ายเพิ่มเติม (หลังจาก ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ)

จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(หมายเหตุ: เงินจำนวนนี้เป็นเงินประกันการทำสัญญา และจะได้รับคืนเมื่อหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ)

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ให้นิสิตติดตามที่เว็บไซต์คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ www.mbs.msu.ac.th

ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจจะประกาศรายชื่อให้ทราบในภายหลัง

**Office of Research and International Affairs,
Mahasarakham Business School, Mahasarakham University**